



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๑๓๘,๐๔๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.บอพบ “จาคูรนต์” แจงคัดคนเข้าอุคมา

### ● “สนคิด” ยอมรับข้อสอบรับตรงเกินหลักสูตร ● มศว พร้อมทำคานนคิปีหน้า

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.มีมติว่าในปีการศึกษา 2557 ขอให้ เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคมแต่ขณะนี้ พบว่าบางแห่งเปิดสอบรับตรงแล้วว่า มติ ทปอ.ถือ เป็นการขอความร่วมมือ ไม่ใช่การบังคับ แต่ที่ ผ่านมาส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยก็จะปฏิบัติตามมติ ทปอ. ส่วนที่มีการเปิดสอบรับตรงแล้วนั้น คงเพราะ เตรียมการไว้แล้ว ไม่สามารถปรับตัวได้ทันอย่างไร ก็ตาม ตนจะหาหรือเรื่องนี้อีกครั้งในเดือน ต.ค.นี้ ที่ม.แม่ฟ้าหลวง สำหรับเรื่องข้อสอบยากนั้นยอมรับว่าข้อสอบรับตรงต้องยาก เช่น การรับตรง ของคณะนิติศาสตร์ มธ. ก็ถามข้อกฎหมายที่ นอกเหนือหลักสูตร เพราะต้องการวัดความสนใจ และความถนัดของเด็กว่าเหมาะสมจะเรียนหรือไม่ และเร็วๆนี้ตนจะขอเข้าพบนายจาคูรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงปัญหาการรับเด็ก เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมา นายจาคูรนต์ฟังข้อมูลมาจากหลายฝ่ายแต่ยังไม่เคยฟัง ทปอ.ข้อมูลบางอย่างจึงอาจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิด

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่าตนคิดว่าเราควรรับตรงพร้อมกันในวันเดียว

และน่าจะแนบมาจัดอันดับจะทำให้ปัญหาเด็กวิ่งสอบหลายแห่ง และผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหมดไปเหมือนกับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว และรองประธาน ทปอ. กล่าวว่า มศว ตั้งใจจะเปิดรับตรงในช่วงเดียวกันในเดือนมกราคม ตามที่ ทปอ.ขอความร่วมมือมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากการสอบรับตรงปีนี้มี การเตรียม การและจองสถานที่ล่วงหน้าและไม่สามารถหาสถานที่ใหม่ได้ทันเนื่องจาก มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป มศว จะรับตรงในช่วงเดือนมกราคม แน่นนอน แต่ยืนยันว่าการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัย ยังคงต้องมีสอบระบบ คือระบบ แอดมิชชันกลางและรับตรง.